

**ศิษย์เก่าที่ีบทบาทสำคัญในสังคมหรือในสาขาอาชีพ ตามรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น**  
**มอบให้โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร**

ที่	ศิษย์เก่าที่มีบทบาทสำคัญ	ภาพ	มอบให้โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
1	ภก. ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวานันท์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 2		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2546 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมโดยใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในระดับประเทศ
2	ภก.สมชาย ศรานุกรักษ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 1		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2551 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้อุทิศตนในด้านการอบรม สัมมนา ให้ความรู้และมี ทักษะในการพัฒนาตนเอง การสร้างทัศนคติที่ดีและการมี ภาวะผู้นำให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
3	ภก. รศ. ดร.ธวัชชัย แพชมัด ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 1		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2551 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้อุทิศตนในด้านการสอน การวิจัยในวิชาชีพเภสัชกรรม มีผลงานการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในเทคโนโลยีด้านยาและเภสัชภัณฑ์

4	ภก.พลิชฐ์ เรียบร้อยกมน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 2		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2552 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการยาและ ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเบิกจ่าย การส่งมอบ ยาและเภสัชภัณฑ์
5	ภญ. ศ. ดร.ปราณีต โอปนโสภิต ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 2		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2552 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้อุทิศตนในด้านการสอนและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี เภสัชกรรม มีผลงานการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่าง ประเทศมากกว่า 200 เรื่อง มีการพัฒนาการสอนโดยการนำ ผลงานวิจัย มาปรับสอนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญา บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่พัฒนากำลังคนด้าน งานวิจัยโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ มากกว่า 20 กลุ่ม วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 19 คน ระดับดุษฎีบัณฑิต 24 คน และเป็นนักวิจัยที่เลี้ยงให้แก่นักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่
6	ภก.ชโนภาส พณิชไพโรจน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 1		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2552 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมสังคม เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการในด้านธุรกิจและ มีความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัด โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ เยาวชน เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ ขาดแคลน
7	ภก.ธงชัย สี่มาเอกรัตน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 3		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2553 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้ใช้ความรู้ในด้านเภสัชศาสตร์ พัฒนาธุรกิจด้าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ รวมทั้ง ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

8	ภก. ผศ. ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 3		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2553 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้อุทิศตนในการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งมี งานวิจัยที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจาก หน่วยงานระดับประเทศ เช่น อย. สกว. กองทัพบก เป็นต้น
9	ภญ.ลักษมี ผลประเสริฐศรี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 3		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2553 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมสังคม เป็นผู้อุทิศตนในการทำงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม มี ความสามารถในการบริหารด้านยา ให้คำปรึกษาและ ให้บริการทั้งในที่ทำงานและชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำ เรื่องยาและเภสัชภัณฑ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมทั้งในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ
10	ภญ.วนิษา ปิยะรัตนวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 1		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2556 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้อุทิศตนในด้านวิชาชีพ ด้านการบริการและการจัดการ ในฝ่ายเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ จนทำให้ได้รับรางวัลเภสัชกร ดีเด่นด้านการบริหารทางเภสัชกรรม จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล (ประเทศไทย) มีปี 2556
11	ภก. ผศ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัดโนทัย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 7		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2556 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้อุทิศตนในด้านการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการค้นหาและพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็ง ที่มี ประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงต่ำ โดยผลการวิจัยเป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รับการเผยแพร่และต่อยอดเพื่อ ประโยชน์ของวิชาชีพ
12	ภญ.ภาคินี จิวัฒน์ไพบูลย์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 16		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2556 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมสังคม เป็นผู้มีความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ โดยได้รับรางวัลการประกอบธุรกิจระดับประเทศ มากมาย และเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในการประกอบ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้แก่ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือสื่อต่างๆ และเป็นผู้รับปรึกษาการดำเนินงานด้านธุรกิจ ให้แก่ผู้สนใจ

13	<p>ภก.อุดมโชค สมหวัง ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 2</p>		<p>นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2557 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้พัฒนางานบริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้บริโภค และร่วม เป็นคณะกรรมการร่วมพัฒนาระบบข้อมูลบริการด้านสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการด้านยา และระบบสาธารณสุข โดยรวมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ อันเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ</p>
14	<p>ภก. รศ. ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราชา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 5</p>		<p>นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2557 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนในด้านการเรียนการสอน และการ วิจัยที่บูรณาการศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันหลากหลาย ที่สอดคล้องกับบริบท ทรัพยากร และความต้องการของประเทศ โดยได้รับการ ยอมรับด้วยเกียรติคุณ หรืองานวิจัยที่โดดเด่นในระดับชาติ และระดับนานาชาติ</p>
15	<p>ภก.ปรีชา หนูทิม ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 9</p>		<p>นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2557 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมสังคม เป็นผู้ได้รับการยกย่องในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอุทิศตน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ได้รับการยกย่องให้ เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำงานเพื่อสังคมและวิชาชีพ</p>
16	<p>ภก. ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 4</p>		<p>นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2558 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาการสังคมและสุขภาพ และ เป็นผู้นำความรู้ในวิชาชีพในการสร้างสรรค์โครงการให้ความรู้ ในการดูแลตนเองด้านยาและสุขภาพเพื่อสังคม ทั้งในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งอุทิศตนในการพัฒนาวิชาชีพ เภสัชกรรม โดยเป็นกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมเภสัชกรรมการตลาด, สมาคมเภสัชกรรมชุมชน, สมาคมร้านขายยา, สมาพันธ์พัฒนาร้านขายยาแห่งประเทศไทย เป็นต้น</p>

17	ภก. ผศ. ดร.ณัฐธิญา คำผล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 3		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2558 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้มีความสามารถในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร โดยมีผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันนโยบายที่สำคัญด้าน สาธารณสุขของประเทศ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ระดับประเทศต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข และโครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ในการสร้างองค์ความรู้ ด้านวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของ ประเทศ
18	ภก.ธิดาพร จิรวัดนไพศาล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2559 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้ให้ความสนใจและทุ่มเทในการวางระบบและนโยบาย ระดับประเทศในด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ วัณ โรค โดยร่วมมือกับทีมกรมควบคุมโรคพัฒนาระบบนำส่งยาที่ สำคัญให้มีความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อระบบงาน สาธารณสุข
19	ภก.ผศ.ดร.นำฝน ศิวะนาวิรินทร์ ฮิวินท์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 7		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2559 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศเวลาในการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อน กลับบ้าน
20	ภก.ธนินทร อุดมสินานนท์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 12		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้ศึกษาความรู้ด้านสมุนไพรเชิงลึก และสามารถพัฒนา ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการรักษาอาการป่วยของ ผู้ป่วยในชุมชนท้องถิ่น และให้ความรู้ในการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีราคาแพงแก่ประชาชน

21	ภญ.ณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 11		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ประกอบการวิชาชีพ เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนางานด้านเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยหรืออาการ ที่เกิดขึ้นระหว่างรักษาโรค รวมทั้งพัฒนายาสมุนไพรเป็นการ ต่อยอดวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
22	ภก. รศ. ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 11		นักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นด้านผู้ส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้อุทิศตนในวิชาชีพทั้งในด้านการสอน วิจัย การบริการ สังคมโดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องยาและการ รักษาโรค ทั้งในการอบรมของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำ บ้าน และแพทย์ต่อยอด สถานศึกษา และให้ความรู้ผ่าน สื่อมวลชน รวมทั้งในหน่วยโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า